

'ไตรรัตน์' อุทธรณ์ มติบอร์ดกสทช. ล้มสรรหาเลขชา

"ไตรรัตน์" ยื่นหนังสือถึงบอร์ดกสทช. ขออุทธรณ์มติคณะกรรมการเสียงข้างมาก กรณีไม่เลือกเป็นเลขชา คนใหม่ เหตุเป็นคู่กรณีทำให้ไม่เป็นกลาง พร้อมยืนยันอำนาจสรรหาเป็นของประธานบอร์ด ด้าน 4 บอร์ดเบรกตั้งผู้บริหารระดับสูงภายในกสทช. เร่งกระบวนการสรรหาเลขชากกสทช.โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนแหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วานนี้ (31 ม.ค. 2567) นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการกสทช. ได้ยื่นหนังสือต่อบอร์ดกสทช. อุทธรณ์มติ

อ่านต่อหน้า 28

'ไตรรัตน์'

คณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2567 ที่มีมติเสียงข้างมาก 4 เสียง ประกอบด้วย พล.อ.ท. ธนพันธ์ุ หรัยเจริญ, น.ส.พิรงรอง รามสูต, นายศุภชัย ศุภชลาศัย, นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ไม่เห็นชอบให้นายไตรรัตน์เป็นเลขาธิการกสทช. ตามที่นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช. เป็นผู้เสนอชื่อเพียงรายเดียว เนื่องจากนายไตรรัตน์ได้ฟ้องกรรมการกสทช.ทั้ง 4 คนต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จึงถือเป็นคู่กรณีและอยู่ระหว่างข้อพิพาทในชั้นศาล ทำให้เกิดความไม่เป็นกลาง

โดยขออุทธรณ์มติบอร์ดกสทช.ทั้ง 4 คน ให้เหตุผลการไม่ลงมติเลือกนายไตรรัตน์เป็นเลขาธิการกสทช.เพราะไม่เห็นชอบกับกระบวนการสรรหา นั้น โดยนายไตรรัตน์ชี้แจงว่ากระบวนการสรรหาเลขาธิการกสทช.เป็นอำนาจหน้าที่ของประธานกสทช. ซึ่งเป็นเรื่องภายในระหว่างบอร์ดกสทช.เอง ไม่ได้เกี่ยวกับตน จึงจะอ้างเป็นเหตุไม่เห็นชอบไม่ได้ ซึ่งกรรมการกสทช.ทั้ง 4 ยังยอมรับว่านายไตรรัตน์มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการกสทช.ตามที่ประธานกสทช.เสนอ

ในวันเดียวกัน (31 ม.ค. 2567) กรรมการกสทช.ทั้ง 4 คน ประกอบด้วย พล.อ.ท. ธนพันธ์ุ หรัยเจริญ, น.ส.พิรงรอง รามสูต, นายศุภชัย ศุภชลาศัย, นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ได้ทำหนังสือถึงประธานกสทช.ขอให้ยกเลิกคำสั่งและประกาศของสำนักงานกสทช. เพื่อคัดเลือกพนักงานและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2566

โดยอ้างมติที่ประชุมกสทช.เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2566 เคยมีมติให้ชะลอแต่งตั้งผู้บริหารสำนักงานกสทช. จนกว่ากระบวนการสรรหาเลขาธิการกสทช.และโครงสร้างของสำนักงานกสทช.จะแล้วเสร็จ และในการประชุมนัดพิเศษ

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2567 ก็ไม่ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเลขาธิการกสทช.

ทั้งนี้ กสทช.ทั้ง 4 คนยืนยันไม่ได้มีเจตนาคัดค้านการสรรหาผู้บริหารของสำนักงานกสทช. แต่ควรพิจารณาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับมติกสทช.เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2566 จึงขอให้ยกเลิกการคัดเลือกผู้บริหารสำนักงานกสทช.ไปก่อน เพื่อรอให้การพิจารณาโครงสร้างของสำนักงานกสทช.ให้เสร็จเสียก่อน และเร่งดำเนินกระบวนการสรรหาเลขาธิการกสทช.โดยชอบด้วยกฎหมายก่อน จึงสรรหาผู้บริหารสำนักงาน กสทช.ต่อไป ■

ปริศนาTRUEเตียงสวน ขาวลบคลายจ้อฟันตัว

#TRUE #ทันทัน - ถอดรหัส TRUE ราคาหุ้นพุ่งนิวไฮรอบกว่า 2 เดือน ส่วนทางภาพรวมตลาด กูรูชี้ปัจจัยลบผ่อนคลาย แม้อย่างขาดทุนแต่ผลขาดทุนจะลดลงทุกไตรมาส มอง ARPU ต้นผลดำเนินงานฟันตัว หายใจโล่งขึ้นหลังหุ้นกู้ขายเกลี้ยง คลายกังวลปัญหาสภาพคล่อง ชุมวิงเงินแบงก์กว่า 7 หมื่นล้านบาท เนอะกลยุทธ์ซื้อ ไม่หวั่นประกาศงบ 22 กุมภาพันธ์นี้ → → อ่านหน้า 2



→ ปริศนา TRUE (ต่อจากหน้า 1)

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ปรับตัวเพิ่มขึ้นมกอยู่ที่ 6.10 บาท ทำให้ปีนี้ราคาเพิ่มขึ้น 20.79% จากราคาปิดสิ้นปี 2566 อยู่ที่ 5.05 บาท และปรับตัวสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน สวนทางกับตลาดหุ้นไทยที่ยังผันผวน

นายพิสุทธิ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การราคาหุ้น TRUE ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะปัจจัยที่เคยกดดันราคาหุ้นผ่อนคลายลง เช่น ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องที่คดีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นฟ้อง กสทช. เพื่อขอเพิกถอนมติรับทราบการควบรวมธุรกิจระหว่าง TRUE และ DTAC

รวมถึง ความกังวลหุ้นกู้ขายไม่หมด และกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคออกหมายสั่งอายัด TRUE ซึ่งปัจจุบันในเรื่องการขายหุ้นกู้ทางบริษัทประกาศออกมาแล้วว่าขายหมด ส่วนเรื่องคดีความฟ้องร้องนั้น ก็ต้องใช้เวลา และมีโอกาสน้อยที่จะแพ้คดี

ฝ่ายวิจัยกสิกรไทยคาดว่า ผลดำเนินงาน TRUE ปีนี้จะค่อยๆ ดีขึ้น ราคาค่าบริการทรงตัวไม่ได้ปรับ

ตัวลง และการควบรวมทำให้ต้นทุนลดลง เพื่อประสิทธิภาพ ลดคน ลดเสถียรสัญญา เชื่อว่าจะมีผลขาดทุนลดลงทุกไตรมาส และกลับมาพลิกมีกำไรได้ในปี 2568

“แม้ราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมกอยู่ที่ 6 บาทกว่าๆ แต่ก็ยังต่ำกว่าก่อนหน้าที่เคยอยู่ที่ระดับ 9 บาท ต่อหุ้น ส่วนตัวจึงไม่ตื่นตื่น โดยฝ่ายวิจัยกสิกรไทยยังคงแนะนำซื้อ ส่วนผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 และงวดปี 2566 TRUE จะประกาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งเลื่อนจากเดิมที่จะประกาศในวันนี้”

● แรงแทนขายหุ้นกู้เกลี้ยง

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า การออกหุ้นกู้ของ TRUE รอบนี้ต่างจากรอบก่อน โดยในรอบนี้บริษัทระดมทุนจาก ตลาดหุ้นกู้ได้ 1.05 หมื่นล้านบาท ตามแผนระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2567 โดย TRUE จะนำเม็ดเงินใหม่ไป Refinance หุ้นกู้ที่จะครบอายุในปีนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขณะที่ในการระดมทุนรอบก่อนในเดือนพฤศจิกายน TRUE ตั้งเป้าระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ 1.4 หมื่นล้านบาท แต่ระดมทุนได้เพียง 1.2 หมื่นล้านบาท เท่านั้น

ทั้งนี้จากความสำเร็จของการขายหุ้นกู้รอบนี้ จะช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะสภาพ

คล่องของบริษัทในกรณีนี้ TRUE ไม่สามารถระดมทุนจากตลาดตราสารหนี้เพื่อมารีไฟแนนซ์หุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปีนี้ได้ ซึ่งอันที่จริง TRUE มีแหล่งเงินทุนหลายแห่งที่สามารถนำมารีไฟแนนซ์ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้อย่างเช่น การใช้สินเชื่อธนาคาร โดยปัจจุบัน TRUE มีวงเงินสินเชื่ออยู่ที่ 71,700 ล้านบาท ที่พร้อมถอนจากธนาคารได้

ดังนั้น ฝ่ายวิจัยคงมองบวกว่า TRUE จะไม่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในเร็ววัน นี้ โดยเมื่อสิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 ยอดหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของ TRUE อยู่ที่ 481,000 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 5,900 ล้านบาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ 4.9% ต่อปี

โดยฝ่ายวิจัยยังคงแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 8.40 บาท เพราะปัจจัยที่เคยกังวลว่าจะขายหุ้นกู้ไม่หมด ได้พลิกกลับมาเป็นปัจจัยบวกแทน โดยนอกจากหุ้น TRUE จะตอบรับในเชิงบวกกับข่าวหุ้นกู้ และยังมียังจ่ายบวกจากรายได้เฉลี่ยต่อหมายเลขต่อเดือน (ARPU) ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนการพลิกฟื้นของผลดำเนินงานของ TRUE

อนึ่งผลการดำเนินงาน TRUE งวด 9 เดือนปี 2566 มีรายได้รวม 152,213.89 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 4,212.66 ล้านบาท 📊